

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~82~~ 85 /UBND-TH
V/v Thư mời tham gia Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2017

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Sở Ngoại vụ.

Xử lý Công văn số 970/SNgV-LS, ngày 27/9/2016 của Sở Ngoại vụ về việc cho ý kiến về mẫu Thư mời tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2017, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với dự thảo Thư mời khách mời quốc tế tham gia Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên 2017; đề nghị Sở Ngoại vụ chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện Thư mời (đính kèm).

Nhận được Công văn này, Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện. / *lll*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Vinh, An);
- Lưu: VT, KT, TH (nk- 15b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Thu An

BAN TỔ CHỨC
LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN
THỨ VI VÀ LIÊN HOAN VĂN HÓA CỒNG
CHIÊNG TÂY NGUYÊN - NĂM 2017



Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016

MẪU 1

THƯ MỜI

Tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI
Và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Kính gửi:.....

Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Lễ hội) sẽ được tổ chức từ ngày 08/3 đến ngày 13/3/2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, với chủ đề “*Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển*”. Đây là sự kiện đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI kết hợp với Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (đã được UNESCO công nhận là “*Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể*”), chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách cơ hội để khám phá thế giới cà phê và thưởng thức giá trị văn hóa mang bản sắc đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk và vùng đất Tây Nguyên, Việt Nam.

Chương trình Lễ hội lần này có các hoạt động phong phú như: Lễ Khai mạc, Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Hội chợ - Triển lãm ngành hàng cà phê, Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hội nghị, hội thảo về cà phê, Lễ hội đua Voi và Thuyền độc mộc, Lễ hội đường phố...

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử đoàn đại biểu đến tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (mẫu đăng ký gửi kèm). Cũng thông qua Thư mời này Ban tổ chức mong muốn Quý cơ quan, đơn vị sẽ là cầu nối giới thiệu, quảng bá thông tin về Lễ hội đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và công dân của đất nước mình được biết và cùng tham gia, hưởng ứng với tỉnh Đắk Lắk.

Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại cho 02 người/đoàn trong thời gian đến tham dự Lễ hội tại tỉnh. Các chi phí như phí thị thực, đi lại trong nước và quốc tế sẽ do các đoàn tham dự tự chi trả. Các đoàn tham dự nhiều hơn số lượng được mời, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ đặt phòng để giữ chỗ.

Để đăng ký tham gia Lễ hội, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk: bà Nguyễn Thị Xuân Trà (ĐD: +84.977.434.608) và ông Huỳnh Tấn Danh (ĐD: +84.917.129.179). Điện thoại cơ quan: +84.500.3842.920, Fax: +84.500.3842.166, Email: trantx@ngoaivu.daklak.gov.vn trước ngày

24/01/2017 để xác nhận tham dự. Mọi thông tin chi tiết về Lễ hội được đăng tải trên website: lehoicaphe.vn.

Ban Tổ chức hy vọng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của Quý cơ quan, đơn vị.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. BAN TỔ CHỨC

Ghi chú: Thư mời gửi các cơ quan đại diện, các tỉnh Nam Lào, các địa phương... được BTC chi trả kinh phí ăn nghỉ, đi lại trong tỉnh

BAN TỔ CHỨC
LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN
THỨ VI VÀ LIÊN HOAN VĂN HÓA CÔNG
CHIÊNNG TÂY NGUYÊN - NĂM 2017



MẪU 2

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016

THƯ MỜI

Tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI
Và Liên hoan Văn hóa Công chiêng Tây Nguyên năm 2017

Kính gửi:.....

Ban Tổ chức xin trân trọng giới thiệu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Công chiêng Tây Nguyên năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 08/3 đến ngày 13/3/2017 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, với chủ đề “*Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển*”. Đây là sự kiện đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI kết hợp với Không gian Văn hóa Công chiêng Tây Nguyên (đã được UNESCO công nhận là “*Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể*”) chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách cơ hội để khám phá thế giới cà phê và thưởng thức giá trị văn hóa mang bản sắc đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk và vùng đất Tây Nguyên Việt Nam.

Chương trình Lễ hội lần này có các hoạt động phong phú như: Lễ Khai mạc, Liên hoan Văn hóa Công chiêng Tây Nguyên, Hội chợ - Triển lãm ngành hàng cà phê, Hội nghị xúc tiến đầu tư, Hội nghị, hội thảo về cà phê, Lễ hội đua Voi và Thuyền độc mộc, Lễ hội đường phố...

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử đoàn đại biểu đến tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Công chiêng Tây Nguyên năm 2017 (mẫu đăng ký gửi kèm). Cũng thông qua Thư mời này, Ban tổ chức mong muốn Quý cơ quan, đơn vị sẽ là cầu nối giới thiệu, quảng bá thông tin về Lễ hội đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và công dân của đất nước mình được biết và cùng hưởng ứng với tỉnh Đắk Lắk.

Để đăng ký tham gia Lễ hội, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk: bà Nguyễn Thị Xuân Trà (ĐD: +84.977.434.608) và ông Huỳnh Tấn Danh (ĐD: +84.917.129.179). Điện thoại cơ quan: +84.500.3842.920, Fax: +84.500.3842.166, Email: trantx@ngoaivu.daklak.gov.vn trước ngày 24/01/2017 để xác nhận tham dự. Mọi thông tin chi tiết về Lễ hội được đăng tải trên website: lehoicaphe.com.

Các chi phí ăn, nghỉ, đi lại trong nước và quốc tế sẽ do các đoàn tham dự tự chi trả. Nếu các đoàn có nhu cầu về chỗ nghỉ, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ đặt phòng để giữ chỗ.

Ban Tổ chức hy vọng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của Quý cơ quan, đơn vị.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. BAN TỔ CHỨC

Ghi chú: Thư mời gửi các Doanh nghiệp tự chi trả kinh phí